

# งานแสดงและจำหน่ายสินค้าจังหวัดน่าน Nan Style

จังหวัดน่าน เตรียมจัดงาน “Nan Style เสน่ห์น่านฟ้าันนทบุรี” ยกขบวนสุดยอดผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาเมืองน่าน อวดโฉมพร้อมจำหน่ายกลางห้างดังกรุงเทพฯ ต้นเดือนเม.ย. นี้

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดน่าน เตรียมจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์จังหวัดน่าน จากภูมิปัญญาสู่สากล ภายใต้ชื่องาน “Nan Style เสน่ห์น่านฟ้าันนทบุรี” ยกขบวนสุดยอดสินค้าภูมิปัญญาเอกลักษณ์เมืองน่าน ทั้งเครื่องเงิน ผ้าทอพื้นเมือง และสินค้าเกษตรแปรรูป มาอวดโฉมพร้อมจำหน่าย 3-7 เม.ย. นี้ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า แกรนด์ พระราม 9

นายเจียบ แสงจำปา พาณิชย์จังหวัดน่าน กล่าวว่า จังหวัดน่าน เป็นจังหวัดที่มีความเป็นมายาวนานทางด้านประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ประเพณีของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ จนมีคำกล่าวขานกันว่า “น่าน...ตำนานแห่งขุนเขา เมืองเก่าที่มีชีวิต” ก่อให้เกิดการสร้างสรรคสินค้าประเภทต่างๆ ที่เป็นอัตลักษณ์ของเมืองน่านอย่างหลากหลาย ที่โดดเด่นได้แก่ ผลิตภัณฑ์จากผ้าทอพื้นเมือง เครื่องเงิน อาหารแปรรูป ซึ่งล้วนเกิดจากภูมิปัญญาท้องถิ่นจากกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ และมีพัฒนาการมาตามลำดับ

พาณิชย์จังหวัดน่าน กล่าวอีกว่า เพื่อเป็นการส่งเสริมทางด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์สินค้าให้กับกลุ่มผู้ประกอบการจังหวัดน่าน ทางสำนักงานพาณิชย์จังหวัดน่าน จึงได้จัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์จังหวัดน่าน จากภูมิปัญญาสู่สากล ภายใต้ชื่องาน “Nan Style เสน่ห์น่านฟ้าันนทบุรี” ตามโครงการส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อการเชื่อมโยงการค้ากับกลุ่มประเทศอาเซียน+3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 3-7 เมษายน 2562 ณ ลาน Work & Play ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า แกรนด์ พระราม 9 กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ภายในงานมีกิจกรรมประกอบด้วย การจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าเอกลักษณ์ของดีจากผู้ประกอบการในจังหวัดน่าน อาทิเช่น ผลิตภัณฑ์จากผ้าทอพื้นเมือง เครื่องเงินและสินค้าเกษตรแปรรูป จำนวน 40 คูหา การจัดนิทรรศการผลิตภัณฑ์ของดีเอกลักษณ์เด่นของจังหวัดน่าน การแสดงศิลปวัฒนธรรมของเมืองน่าน นอกจากนี้ยังจัดให้มีกิจกรรมโปรโมชั่นสินค้าราคาพิเศษสุดคุ้มพร้อมลุ้นรับของที่ระลึกอีกมากมาย

พาณิชย์จังหวัดน่าน กล่าวเชิญชวนปิดท้ายว่า การจัดงานในครั้งนี้ จะเป็นโอกาสอันดีให้ผู้ร่วมงานได้ยลเสน่ห์เมืองน่านผ่านสุดยอดผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาเมืองน่านสู่สากล อาทิเช่น ผ้าทอพื้นเมืองที่มีลวดลายเป็นเอกลักษณ์เฉพาะสะท้อนภูมิปัญญาบรรพชน รวมทั้งเครื่องเงินน่านอันทรงคุณค่า ดังนั้นจึงขอเชิญชวนชาวกรุงเทพฯ และปริมณฑล ตลอดจนผู้สนใจ มาเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายจากผู้ประกอบการเมืองน่านได้ในงานนี้ ระหว่างวันที่ 3-7 เมษายน 2562 ณ ลาน Work & Play ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า แกรนด์ พระราม 9